

Hướng dẫn giải vở bài tập Sinh học lớp 7 Bài 32: Thực hành: Mổ cá có lời giải chi tiết, dễ hiểu, đủ ý và cách trả lời ngắn gọn được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập tốt môn Sinh 7.

Giải VBT Sinh học lớp 7 Bài 32: Nội dung trang 74**Giải trang 74 VBT Sinh học 7**

Hoàn thành bảng sau:

Trả lời:

Bảng. Các nội quan của cá

Tên cơ quan	Nhận xét và nêu vai trò
Mang	Nằm dưới xương nắp mang trong phần đầu, gồm các lá mang gắn các xương cung mang có vai trò trao đổi khí
Tim	Nằm phía dưới khoang thân ứng với vây ngực, co bóp để đẩy máu vào động mạch giúp cho sự tuần hoàn máu
Thực quản, dạ dày ruột, gan	Phân hóa rõ rệt, gan tiết mật giúp cho sự tiêu hóa
Bóng hơi	Trong khoang thân sát cột sống giúp cá chìm nổi trong nước
Thận	Hai dải, sát cột sống lọc các chất không cần thiết để thải ra ngoài
Tuyến sinh dục, ống sinh dục	Trong khoang thân, ở cá đực là hai dải tinh hoàn, ở cá cái là hai buồng trứng phát triển trong mùa sinh sản
Bộ não	Não nằm trong hộp sọ, ngoài ra còn tủy sống nằm trong các cung đốt sống. Điều khiển, điều hòa hoạt động của cá.

Giải vở bài tập Sinh học 7 Bài 32: Thu hoạch: báo cáo kết quả của nhóm trang 74**Giải trang 74 VBT Sinh học 7****Trả lời:**

Tên hệ cơ quan (nhóm được phân công)	Vị trí và vai trò	Bổ sung của các nhóm			Đánh giá kết quả
		I	II	III	
Mang	Nằm dưới xương nắp mang trong phần đầu, gồm các lá mang gắn các xương cung mang có vai trò trao đổi khí				Tốt
Tim	Nằm phía dưới khoang thân ứng với vây ngực, co bóp để đẩy máu vào động mạch giúp cho sự tuần hoàn máu				Tốt
Thực quản, dạ dày, ruột, gan	Phân hóa rõ rệt, gan tiết mật giúp cho sự tiêu hóa				Tốt
Bóng hơi	Trong khoang thân sát cột sống giúp cá chìm nổi trong nước				Tốt
Thận	Hai dải, sát cột sống lọc các chất không cần thiết để thải ra ngoài				Tốt
Tuyến sinh dục, ống sinh dục	Trong khoang thân, ở cá đực là hai dải tinh hoàn, ở cá cái là hai buồng trứng phát triển trong mùa sinh sản				Tốt
Bộ não	Não nằm trong hộp sọ, ngoài ra còn tủy sống nằm trong các cung đốt sống. Điều khiển, điều hòa hoạt động của cá.				Tốt